

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

ประจำเดือนธันวาคม 2553

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อ แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบุรายละเอียดกระบวนการ/ ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้นดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
<p>4. นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>4.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p> <p>4.2.2 ภาคอุตสาหกรรม</p> <p>4.2.2.1 สร้างความแข็งแกร่งและ ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกให้กับ อุตสาหกรรมไทยด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า โดยร่วมมือกับภาคเอกชน สถาบันวิจัย และ สถาบันการศึกษาในการพัฒนาความสามารถ ของผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร พัฒนาการออกแบบ สินค้าและผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนโลจิสติกส์และ เพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคในการผลิตสินค้า เชิงลึกใช้ผ่านการเจรจาระหว่างประเทศ</p>	<p>1. โครงการสนับสนุน การขยายกำลังการผลิต</p>	<p>ธสน.</p>	<p>เป็นสินเชื่อระยะกลางและระยะยาวเพื่อให้ผู้ส่งออกนำเงินไปใช้ ในการขยายกำลังการผลิตของกิจการ เช่น การลงทุนขยายโรงงาน การซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ รวมทั้งการสร้างโรงงานใหม่ภายในประเทศ ทั้งนี้ต้องเป็นกิจการที่ ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกเป็นส่วนใหญ่ หรือเป็นกิจการที่มีรายได้ เป็นเงินตราต่างประเทศ หรือเป็นกิจการที่ผลิตสินค้าทดแทน การนำเข้า ซึ่งเป็นกิจการที่ดำเนินการอยู่แล้วหรือเป็นกิจการ ที่จัดตั้งขึ้นใหม่</p>		<p>ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 ธสน. ได้ จัดสรรวงเงินสินเชื่อเพื่อขยายกำลังการผลิต ให้แก่ผู้ส่งออกเป็นจำนวน 18,620 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่อนุมัติและเซ็นสัญญา แล้วในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2553 จำนวน 5,408 ล้านบาท</p>	<p>ธสน. ใช้เงิน งบประมาณของ ธสน. ในการ ดำเนินการ</p>

นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อ แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบุรายละเอียดกระบวนการ/ ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้นดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่ม ดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
	<p>2. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมด้าน โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>3. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมด้าน พลังงานและพลังงานทดแทน</p>	<p>ธสน.</p> <p>ธสน.</p>	<p>เป็นสินเชื่อหมุนเวียน สินเชื่อระยะกลางและระยะยาวเพื่อ สนับสนุนด้านโลจิสติกส์ อาทิ การขนส่งทางน้ำ การขนส่ง ทางรถไฟ การขนส่งทางบก ศูนย์กระจายสินค้าและโครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ แข่งขันและการส่งออกของประเทศไทย รวมถึงการสนับสนุน ผู้ประกอบการที่ลงทุนหรือได้รับการประมวลจากโครงการภาครัฐ</p> <p>ธสน. จะขยายบทบาทในการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา โดย สนับสนุนและส่งเสริมโครงการลงทุนภายในประเทศ ที่มีผลต่อ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาพลังงาน และพลังงานทดแทน อาทิ โรงผลิตไฟฟ้าอิสระ โรงงานผลิต ไบโอดีเซล และเอทานอล</p>		<p>ในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2553 ธสน. อนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อสนับสนุน ด้านโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นจำนวนที่ทำนิติกรรมและสัญญาแล้ว 17 ราย วงเงินรวม 3,013 ล้านบาท และอยู่ ระหว่างการจัดทำนิติกรรมและสัญญา จำนวน 11 ราย วงเงิน 7,512 ล้านบาท</p> <p>ในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2553 ธสน. อนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อสนับสนุน บริการทางการเงินด้านพลังงานและพลังงาน ทดแทน โดยเป็นจำนวนที่ทำนิติกรรมและ สัญญาแล้ว 10 ราย วงเงิน 3,072 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการจัดทำนิติกรรมและสัญญา จำนวน 6 ราย วงเงิน 5,616 ล้านบาท</p>	<p>ธสน. ใช้เงิน งบประมาณของ ธสน. ในการดำเนินการ</p> <p>ธสน. ใช้เงิน งบประมาณของ ธสน. ในการดำเนินการ</p>

นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อ แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบุรายละเอียดกระบวนการ/ ขั้นตอน ที่ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้นดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่ม ดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
<p>4. นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>4.2 นโยบายปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ</p> <p>4.2.2 ภาคอุตสาหกรรม</p> <p>4.2.2.5 สร้างความเข้มแข็ง ให้แก่อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยรัฐอำนวยความสะดวกในการจัดตั้ง เครือข่ายรวมกลุ่ม และ ปรับปรุงมาตรฐานการปล่อย สินเชื่อ ขยายขอบเขตการ ดำเนินการให้สินเชื่อ และ ประกันสินเชื่อ โดยใช้ เครือข่ายธนาคารและสถาบัน การเงินของรัฐ เพื่อให้ อุตสาหกรรมขนาดกลางและ ขนาดย่อมสามารถเข้าถึง แหล่งเงินทุนดังกล่าวได้</p>	<p>4. บริการสินเชื่อแก่ผู้ส่งออกขนาด กลางและขนาดย่อม (SMEs)</p> <p>5. โครงการให้สินเชื่อโดยมีการค้ำ ประกันจากบริษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)</p>	<p>ธสน.</p> <p>ธสน.</p>	<p>ให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งใน รูปแบบสินเชื่อระยะสั้นเพื่อเตรียมการส่งออกและสินเชื่อระยะยาว เพื่อขยายกำลังการผลิต หรือประสิทธิภาพการผลิตของกิจการ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนการเติบโต และสร้าง ความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)</p> <p>เป็นการค้ำประกันลูกหนี้ SMEs ที่อาจเป็น NPLs ใน Portfolio ที่เข้าร่วมโครงการกับ บสย. ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ โดย สถาบันการเงินสามารถคัดเลือกลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เกณฑ์ของ บสย. เข้า Portfolio รวมทั้งสามารถเลือกเข้าร่วม โครงการเฉพาะบางส่วนของวงเงินได้ ทั้งนี้ บสย. จะออก หนังสือค้ำประกันให้แก่สถาบันการเงินเป็นรายฉบับตาม ลูกหนี้/ตามวงเงินที่ค้ำประกัน</p>	<p>- วันที่ 31 มีนาคม 2552 ธสน. ลงนามในบันทึก ความร่วมมือกับ บสย. - เปิดให้บริการในเดือน กันยายน 2552</p>	<p>ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 ธสน. ได้อนุมัติ วงเงินให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เป็นวงเงิน รวม 34,654 ล้านบาท โดย ธสน. ได้อนุมัติ วงเงินสินเชื่อในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 10,825 ล้านบาท</p> <p>สิ้นสุดโครงการแล้วเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 เนื่องจาก บสย. แจ้งว่าวงเงินค้ำประกันเต็ม โดยลูกค้า ธสน. ที่ได้รับการอนุมัติการค้ำ ประกันสินเชื่อฯ จาก บสย. มีจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย วงเงินรวม 335 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติ โครงการค้ำประกันสินเชื่อแบบ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ซึ่งธสน. ได้เข้าร่วมใน โครงการดังกล่าว โดยมีการลงนามในบันทึก ข้อตกลงในวันที่ 15 มิถุนายน 2553 และ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 บสย. แจ้งว่า วงเงินค้ำประกันในระยะที่ 2 เต็มวงเงิน โดยลูกค้า ธสน. ที่ได้รับการอนุมัติการค้ำ ประกันสินเชื่อฯ ระยะที่ 2 จากบสย. มีจำนวน 4 ราย วงเงินรวม 24.3 ล้านบาท</p>	<p>ธสน. ใช้เงิน งบประมาณของ ธสน. ในการดำเนินการ</p> <p>ธสน. ใช้เงินงบประมาณ ของ ธสน. ในการให้ สินเชื่อแก่ลูกค้า ทั้งนี้ หากเกิด NPLs ใน Portfolio ที่ เข้าร่วม โครงการกับ บสย. บสย. จะชดเชยให้ตามสัดส่วน ที่กำหนดไว้</p>

นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/วงเงินดำเนินการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบุรายละเอียดกระบวนการ/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้นดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้า การดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
<p>4. นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>4.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p> <p>4.2.4 การตลาด การค้า และการลงทุน</p> <p>4.2.4.2 ขยายตลาดสินค้าและบริการส่งออกของไทย โดยกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดที่มีอยู่แล้วและขยายฐานการตลาดไปสู่ประเทศใหม่ ๆ เช่น ยุโรป ตะวันออก ตะวันออกกลาง และเอเชีย เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาระบบการกระจายสินค้าให้รวดเร็วโดยใช้ความได้เปรียบในเชิงแหล่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และศักยภาพการขนส่งของไทย</p>	<p>6. โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเตรียมการส่งออก</p>	<p>ธสน.</p>	<p>เพื่อสนับสนุนให้ผู้ส่งออกมีเงินทุนหมุนเวียนก่อนและ/หรือหลังการส่งออก รวมทั้งเพื่อนำไปใช้ในการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าจากต่างประเทศ ในรูปการทำ Trust Receipt (T/R) สำหรับนำไปใช้ในการผลิตสินค้าส่งออก ธสน. ได้นำเสนอบริการทางการเงินโดยการให้สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียน ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน แก่ผู้ส่งออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ นอกเหนือจากสกุลเงินบาท เช่น เหรียญสหรัฐฯ หรือ เยน ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากผู้ส่งออกสามารถนำรายได้จากการส่งออกที่ได้รับเป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ หรือเยน มาชำระหนี้เงินกู้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแปลงสกุลเงินให้เป็นเงินบาทก่อน</p>		<p>ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 ธสน. ได้จัดสรรวงเงินสินเชื่อเพื่อเตรียมการส่งออกให้แก่ผู้ส่งออกเป็นจำนวน 70,818 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่อนุมัติและเซ็นสัญญาแล้วในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2553 จำนวน 9,862 ล้านบาท สำหรับปริมาณธุรกิจของสินเชื่อเพื่อเตรียมการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2553 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 105,710 ล้านบาท</p> <p>นอกจากนี้ ธสน. ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นตามนโยบายรัฐบาลที่อนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในการลดผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท รวม 5 โครงการ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการช่วยเหลือการทำ Forward Contract 2. โครงการสนับสนุนหลักประกันในการทำ Forward Contract 3. โครงการสินเชื่อ Packing Credit 4. โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง 5. โครงการสินเชื่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ <p>โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 ธสน. ได้อนุมัติวงเงินของทั้ง 5 โครงการ รวมเป็นจำนวน 3,415 ล้านบาท ให้แก่ผู้ส่งออก SMEs 227 ราย</p>	<p>ธสน. ใช้เงินงบประมาณของ ธสน. ในการดำเนินการ</p>

นโยบาย รัฐบาล/ มติครม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบุรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
	7. บริการประกันการส่งออก ระยะสั้น	ธสน.	1) บริการประกันการส่งออกระยะสั้นของ ธสน. ที่ให้ ตรงแก่ผู้ส่งออกมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้แก่ผู้ส่งออกในการค้าขายระหว่างประเทศช่วย ป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระสินค้า ผู้ส่งออกที่ขายสินค้าโดยให้ระยะเวลาการชำระเงินกับ ผู้ซื้อไม่เกิน 180 วัน ภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินแบบ Letter of Credit (L/C), Documents Against Payment (D/P), Documents Against Acceptance (D/A) และ หรือ Open Account (O/A) สามารถขอรับบริการนี้จาก ธสน. ทั้งนี้ หากผู้ส่งออกส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อแล้วไม่ได้ รับชำระสินค้าจากผู้ซื้อหรือธนาคารผู้ซื้อ ไม่ว่าจะ เกิดจากความเสียหายด้านการค้าหรือความเสี่ยงด้าน การเมือง ธสน. จะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตาม ลักษณะของความเสี่ยงและประเภทของบริการโดยมี อัตราการชดเชยสูงสุดถึงร้อยละ 90 ของมูลค่าความ เสียหายที่เกิดขึ้น	- ร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ อาทิ ▪ ลงนามในบันทึกความร่วมมือเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและ คุ้มครองความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศให้แก่สมาคม ผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ▪ ลงนามในบันทึกความร่วมมือที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องทาง การเงินและการรับประกันการส่งออกให้แก่ภาคเอกชน 23 สมาคม	ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 ธสน. ได้จัดสรรวงเงินเพื่อสนับสนุน บริการประกันการส่งออกทั้งที่ ธสน. ให้ตรงแก่ผู้ส่งออกและผ่าน ธนาคารพาณิชย์ เป็นวงเงินรวม 17,241 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่ อนุมัติและเซ็นสัญญาแล้วในช่วง เดือนมกราคม-ธันวาคม 2553 จำนวน 4,934 ล้านบาท	เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 ธสน. ได้รับเงิน เพิ่มทุนจำนวน 5,000 ล้านบาทจากกระทรวง การคลัง

นโยบาย รัฐบาล/มติ กรม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบุรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อน เริ่มต้นดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/ มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
			<p>2) โครงการ “เอ็กซ์ิม ฟอรั่ม เอสเอ็มอี” (EXIM 4 SMEs) เพื่อสนับสนุนผู้ส่งออก SMEs ที่มีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี และช่วยให้ผู้ส่งออก SMEs ไทย มีความมั่นใจในการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจส่งออกไปยังตลาดการค้าเดิมหรือตลาดใหม่เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าวิกฤตการเงินโลกจะส่งผลให้ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดย ธสน. จะช่วยกลั่นกรองข้อมูลผู้ซื้อและประเมินความสามารถในการชำระเงินของผู้ซื้อ รวมทั้งช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่แข่งขันได้ให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ และจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ในกรณีที่ส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อแล้วแต่ไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า นอกจากนี้ ผู้ส่งออกยังสามารถใช้กรมธรรม์ EXIM 4 SMEs เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้โดยการโอนสิทธิการรับค่าชดเชยสินไหมทดแทนให้แก่ธนาคารผู้ให้กู้</p>	<p>- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริการให้แก่ลูกค้า อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดให้ความรู้ความเข้าใจกับสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือจำนวน 2 ครั้ง และสมาคมพ่อค้าผ้าไทย จำนวน 1 ครั้ง ▪ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการประกันการส่งออกแก่ <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้าร่วมโครงการ “Smart Exporter: ผู้ส่งออกอัจฉริยะ” - เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - เจ้าหน้าที่ Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ - ลูกค้าของธนาคารนครหลวงไทย ▪ ให้ความรู้ด้านการส่งออกแก่ผู้ประกอบการพม่า ในการฝึกอบรมเรื่อง “Managing a Competitive Export Business” ตามโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจจิรวดี-เจ้าพระยา-แม่น้ำโขง (ACMECS) ▪ ออกบูธงานเพื่อประชาสัมพันธ์บริการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ บริษัทประกันสินค้าเรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ กระทรวงการคลังและหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ธนาคารทหารไทย สำนักงานผู้แทนการค้าต่างประเทศ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ▪ ให้ความรู้เกี่ยวกับบริการประกันการส่งออกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเข้าร่วมงาน Mechanical Component & Materials Technology Expo ณ ประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ▪ ให้ความรู้เกี่ยวกับบริการประกันการส่งออก และการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้กับผู้ประกอบการส่งออก ในการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการส่งออกสำหรับ SMEs 		

นโยบาย รัฐบาล/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ)	หน่วย งาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบุรายละเอียดกระบวนการ/ขั้นตอนที่ ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้นดำเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ)	ผลการ เบิกจ่าย
			<p>3) โครงการประกันการส่งออกผ่านธนาคารพาณิชย์ ธสน. ได้ขยายบริการประกันการส่งออกผ่านธนาคารพาณิชย์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ส่งออกที่เป็นลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ที่ ธสน. ร่วมมือด้วย เพื่อช่วยให้ลูกค้าของธนาคารพาณิชย์มีความมั่นใจที่จะค้าขายหรือเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่ผ่อนปรนและแข่งขันได้ไม่ว่าจะในตลาดการค้าหลักหรือตลาดใหม่ รวมทั้งมั่นใจที่จะเริ่มต้นค้าขายกับผู้ซื้อรายใหม่ โดยผู้ส่งออกไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ อันเนื่องมาจากสาเหตุทางการค้าหรือการเมือง นอกจากนี้ ความร่วมมือของสองธนาคารจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก นอกจากได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงทางการค้าแล้ว ลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ยังได้ประโยชน์จากการใช้บริการประกันการส่งออกของ ธสน. เป็นเครื่องมือบริหารจัดการด้านการเงินโดยใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ อีก ด้วย ขณะเดียวกันธนาคารพาณิชย์สามารถพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ง่ายขึ้น เนื่องจากสามารถหักมูลค่าของหลักประกันออกจากราคาตามบัญชีของลูกหน้ก่อนการกันเงินสำรองได้ 75% ของหนังสือรับประกันตามเกณฑ์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด</p>	<p>- ศึกษาและพัฒนาการขยายบริการประกันการส่งออกในรูปแบบอื่น โดยลงนาม Reinsurance Agreement กับองค์กรรับประกัน Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) เพื่อให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และได้บรรยายให้ความรู้กับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย 1 ครั้ง จำนวน 60 ราย นอกจากนี้ยังได้ลงนาม Reinsurance Agreement สำหรับการประกันการส่งออก (Export) ฉบับใหม่ ปี 2010 ร่วมกับ Reinsurer จำนวน 2 บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน ธสน. ลงนาม Reinsurance Agreement สำหรับบริการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง (Domestic) กับ Reinsurer เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ อยู่ระหว่างพัฒนารูปแบบการรับประกันผ่าน Broker เพื่อเพิ่มช่องทางในการเพิ่มฐานลูกค้ารับประกันการส่งออกจากผู้ส่งออกที่ผ่านธนาคารพาณิชย์ - ร่วมมือกับสถาบันการเงิน อาทิ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือกับสถาบันการเงิน (เป็นกรอบความร่วมมือกว้าง) จำนวน 10 แห่ง และต่อมาได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือกับสถาบันการเงิน (สำหรับรายละเอียดในการปฏิบัติงาน) จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย กรุงไทย กสิกรไทย อิสลามแห่งประเทศไทย กรุงศรีอยุธยา กรุงเทพ และทหารไทย ▪ อยู่ระหว่างเจรจาทะเลาะหรือกับธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานระหว่างกันให้มีความสะดวกมากขึ้น ▪ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้บริการประกันการส่งออกระหว่าง ธสน. กับ ธ.ออมสินเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 53 ▪ อยู่ระหว่างจัดเตรียมนำเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ ธ.ไทยพาณิชย์ และจัดสัมมนาเกี่ยวกับบริการประกันการส่งออกให้แก่ลูกค้าธ.ไทยพาณิชย์ ในงาน SCB Trade Fair ▪ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ธนาคารเอชเอสบีซี (ประเทศไทย) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้หารือเกี่ยวกับรายละเอียดของความร่วมมือภายใต้บริการประกันการส่งออก ▪ อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อนำเสนอกรมธรรม์ Bank Policy ระหว่าง ธสน. และ ธ.ทหารไทย ▪ อยู่ระหว่างอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bank Policy ให้กับธ.กสิกรไทย ▪ อยู่ระหว่างการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใต้บริการการส่งออกแบบ EXIMSURE ระหว่าง ธสน. กับธนาคารมิซูโฮ (ประเทศไทย) ▪ อยู่ระหว่างการนำเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการประกันการส่งออกระหว่าง AON กับ ธสน. เพื่อพิจารณาตกลงนามต่อไป ▪ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมลงนามปรับสัดส่วนการรับประกันต่อระหว่าง ธสน. กับ Atradius Re และ SCOR ▪ อยู่ระหว่างให้ Marsh พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการให้บริการประกันการส่งออกระหว่าง ธสน. และ Marsh ▪ ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารที่เซ็น MOU รวม 63 ครั้ง ▪ ธสน. ร่วมกับธนาคารพันธมิตร 9 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ทหารไทย กรุงไทย กรุงศรีอยุธยา นครหลวงไทย ออมสิน อิสลามแห่งประเทศไทยจัดงาน EXIMSSurance Alliance Fair เพื่อประชาสัมพันธ์บริการ 		

นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/วงเงินดำเนินการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบุรายละเอียดกระบวนการ/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้นดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
	8. บริการประกันการส่งออกระยะกลางและระยะยาว	ธสน.	เป็นบริการรับประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินตามสัญญาสำหรับการส่งออกสินค้าหรือบริการจากประเทศไทย รวมถึงการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลาการชำระเงินหรือระยะสัญญาไม่เกิน 5 ปี โดยผู้เอาประกันจะได้รับชดเชยค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มิได้รับชำระเงินตามสัญญา ซึ่งมีสาเหตุมาจากความเสี่ยงทางการค้าและความเสี่ยงทางการเมืองโดยมีอัตราการชดเชยสูงสุดถึงร้อยละ 90 ของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ธสน. ยังให้ความสำคัญคุ้มครองความเสียหายในช่วงก่อนการส่งออก (Production period) อีกด้วย	ธสน. ประชาสัมพันธ์บริการประกันการส่งออกระยะกลางและระยะยาวแก่นักธุรกิจไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นักธุรกิจไทยคำนึงถึงความสำคัญของการรับประกันความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการดังกล่าว และจะพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น	ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 ธสน. ได้จัดสรรวงเงินเพื่อสนับสนุนบริการประกันการส่งออกระยะกลางและระยะยาวเป็นวงเงินรวม 197 ล้านบาท	ธสน. ใช้เงินงบประมาณของธสน. ในการดำเนินการ
<p>4. นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>4.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p> <p>4.2.4 การตลาด การค้า และการลงทุน</p> <p>4.2.4.6 ส่งเสริมการลงทุนในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการที่ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะสินค้าอาหารและบริการสุขภาพ</p> <p>อุตสาหกรรมภาพยนตร์ สินค้าและบริการที่ใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญา การลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p>	9. โครงการสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศและการส่งออกสินค้าทุนและบริการ	ธสน.	ธสน. ได้ให้บริการสินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะยาว รวมทั้งการออกหนังสือค้ำประกันแก่นักธุรกิจไทยเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าทุน การลงทุน และการประกอบธุรกิจบริการของนักธุรกิจไทยที่เข้าไปทำธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้น และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของนักธุรกิจไทย ให้สามารถเสนอขายสินค้าทุนและบริการต่างๆ เช่น งานรับเหมาก่อสร้าง งานติดตั้งเครื่องจักร ธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ธุรกิจบริการ ฯลฯ ตลอดจนการส่งเสริมการขยายการลงทุนในต่างประเทศเพื่อใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกกว่า และเพื่อประโยชน์ในการตลาด เช่น การสนับสนุนโครงการ Factory Relocation เพื่อใช้โอกาสแรงงาน วัตถุดิบ และสิทธิพิเศษทางการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศในการผลิตสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูง (labour - intensive) และเพื่อขยายการส่งออกเชิงรุกด้วยการลดกำแพงภาษีและการกีดกันทางการค้าในประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ่		ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 ธสน. ได้จัดสรรวงเงินสินเชื่อโครงการระหว่างประเทศให้แก่ักลงทุนไทยเป็นวงเงินรวม 34,303 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่อนุมัติและเซ็นสัญญาแล้วในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 จำนวน 13,046 ล้านบาท	ธสน. ใช้เงินงบประมาณของธสน. ในการดำเนินการ

นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/วงเงินดำเนินการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบุรายละเอียดกระบวนการ/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้นดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
	10. โครงการประกันความเสี่ยงการลงทุน	ธสน.	เป็นบริการรับประกันความเสี่ยงทางการเมืองจากการที่โครงการลงทุนของผู้เอาประกันได้รับความเสียหายจากการดำเนินนโยบายกฎระเบียบ หรือการดำเนินการใด ๆ ของรัฐบาลประเทศที่ผู้เอาประกันไปลงทุน ตลอดจนภัยทางการเมือง ซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อโครงการลงทุนและความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของผู้เอาประกัน ทั้งนี้ ธสน. สามารถให้ความคุ้มครองได้ทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) และในส่วนเงินกู้ (Loan) โดยมีอัตราการจัดหายความเสี่ยงสูงสุดร้อยละ 90 ของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น	ธสน. ประชาสัมพันธ์โครงการประกันความเสี่ยงการลงทุน แก่นักธุรกิจไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นักธุรกิจไทยรับประกันความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการดังกล่าว และจะพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น	ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 ธสน. ได้จัดสรรวงเงินเพื่อสนับสนุนบริการประกันความเสี่ยงการลงทุนเป็นวงเงินรวม 840 ล้านบาท	ธสน. ใช้เงินงบประมาณของธสน. ในการดำเนินการ
<p>4. นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>4.3 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>4.3.7 พัฒนากิจการพาณิชย์นาวีและโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำโดยเฉพาะการพัฒนาการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังให้มีมาตรฐานเป็นท่าเรือที่ทันสมัยระดับโลก พัฒนาการขนส่งชายฝั่ง และการขนส่งทางน้ำภายในประเทศและระหว่างประเทศให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางน้ำให้มากขึ้น</p>	11. โครงการสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี	ธสน.	ให้สินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะยาวแก่ผู้ประกอบการพาณิชย์นาวี เพื่อซื้อเรือใหม่และเรือเก่า หรือเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงเรือที่มีอยู่ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี และช่วยแก้ปัญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัด โดยการเพิ่มรายได้ภาคบริการ และลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในบริการขนส่งทางทะเล รวมทั้งสนับสนุนบริการที่อำนวยความสะดวกแก่การค้าระหว่างประเทศไทย		ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 ธสน. ได้จัดสรรวงเงินสินเชื่อพาณิชย์นาวีให้แก่ผู้ประกอบการเป็นวงเงินรวม 3,395 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่อนุมัติและเซ็นสัญญาแล้วในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2553 จำนวน 681 ล้านบาท	ธสน. ใช้เงินงบประมาณของธสน. ในการดำเนินการ

นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/วงเงินดำเนินการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบุรายละเอียดกระบวนการ/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้นดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
<p>7 . การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>7.1 พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดเสถียรภาพความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาค โดยส่งเสริมความร่วมมือในทุกสาขา กับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคต่าง ๆ และเร่งแก้ไขปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- 19 มี.ค. 39 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้สินเชื่อของ ธสน. โครงการสร้างสนามบินนานาชาติ มัณฑะเลย์ สหภาพพม่า วงเงิน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>- 23 ก.ค. 45 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการให้สินเชื่อของ ธสน. โครงการพัฒนา Hulhumale สาธารณรัฐมัลดีฟส์ให้เป็นที่พักอาศัย โรงงานและศูนย์ธุรกิจ วงเงิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>- 8 มิ.ย. 47 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ ธสน. ให้เงินกู้ในการซื้อเครื่องจักรและพัฒนาประเทศแก่รัฐบาล สหภาพพม่า ในวงเงิน 4,000 ล้านบาท</p> <p>- 8 ส.ค. 49 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) จัดหาเงินกู้จาก ธสน. เพื่อให้กู้แก่ประเทศกัมพูชาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาถนนสาย 67 (อันลองเวง-เสียมราฐ) ระยะทาง 131 กม. วงเงิน 1,300 ล้านบาท</p>	<p>12. โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมาย</p>	<p>ธสน.</p>	<p>ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมายในลักษณะที่มีเงื่อนไขผ่อนปรน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดังกล่าว โดยเชื่อมโยงกับการซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากประเทศไทย</p>		<p>ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 ธสน. ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมายเป็นวงเงินรวม 5,096 ล้านบาท ได้แก่ ประเทศพม่า 3,436 ล้านบาท กัมพูชา 1,300 ล้านบาท และมัลดีฟส์ 360 ล้านบาท</p>	<p>ธสน. ได้รับการชดเชยจากรัฐบาลตามมาตรา 23 ของ พรบ. ธสน. พ.ศ. 2536 ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานธุรกิจ เนื่องจากการให้กู้ใน 3 โครงการดังกล่าว</p>

หมายเหตุ:

1. ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อรัฐสภา (30 ธันวาคม 2551)
2. จัดทำเป็น Microsoft Word
3. ใช้ตัวอักษร Eucrosia UPC ขนาด 14

ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี:

ชื่อ นางปิยรัตน์ สุนทรพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

หน่วยงาน ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนารูธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

โทรศัพท์ 0-2271-3700 ต่อ 2703 โทรสาร 0-2617-2266

E-mail piyarats@exim.go.th